

06/02/17 THỨ HAI TUẦN 5 TN

Th. Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo

**Mc 6,53-56**

<sup>6:53</sup> Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghennêxarét và lên bờ.

<sup>6:54</sup> Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu.

<sup>6:55</sup> Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó.

<sup>6:56</sup> Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

### GIÊ-SU, NGÔI SAO CỦA CON

*Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ,... bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi. (Mc 6,56)*

**Suy niệm:** Một hình ảnh quen thuộc của thời đại, nhất là nơi giới trẻ, đó là hiện tượng tôn sùng thần tượng: các ngôi sao âm nhạc, điện ảnh, bóng đá đi đến đâu thì người hâm mộ tuôn đến, gào thét, xin chữ ký, thậm chí hôn cả ghế ngồi... Thánh Mác-cô kể: sau khi Chúa làm phép lạ cho bánh hoá nhiều, dân chúng đông đảo đến với Ngài không khác gì người hâm mộ chạy theo các ngôi sao: *“Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su... Nghe tin Người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó.”* Nhưng Chúa Giê-su đâu có phải là một “siêu sao” chỉ nhằm quy tụ thật nhiều “vệ tinh” những người hâm mộ vây quanh mình. Ngài là Chúa, là Đấng Thánh, Ngài nâng những động lực ban đầu đậm màu thế tục ấy lên cấp độ siêu nhiên, đến vô cùng. Ngài *đụng chạm đến ai, người ấy được chữa lành*, không chỉ tụt bệnh thể xác, mà còn cứu sống cả linh hồn. Ngài mời gọi đừng chỉ *“tìm của ăn mau hư nát,”* mà phải tìm thứ *“lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh”* (x. Ga 6,27).

**Mời Ban:** Đời sống đạo của tôi, tôi theo Chúa Giê-su. Tôi có khao khát tuôn đến với Thánh lễ, với Thánh thể để được gặp Chúa chưa? Tôi có kinh nghiệm gặp Chúa Giê-su, Đấng tôi tôn thờ chưa, hay Chúa Giê-su vẫn còn mơ hồ trong tôi?

**Sống Lời Chúa:** Tôi sẽ đến với Thánh lễ, Thánh Thể để được gặp gỡ, đụng chạm đến Chúa của tôi.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giê-su, Chúa là “Ngôi Sao” quyền năng và hằng quan tâm và yêu thương con. Con xin đội ơn Chúa, và yêu mến Chúa!*